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Í hvaða ferli fara skuldir fyrirtækja við Reykjavíkurborg? Fara þær í sama innheimtuferli sem 
á við þegar um er að ræða einstaklingsskuldir borgarbúa við Reykjavíkurborg, þ.e.a.s. inn á 
borð Momentum og Gjaldheimtunnar? Reiknast sömu dráttarvextir á vanskil fyrirtækja og 
einstaklinga?
Er það rétt skilið að fyrrum tónleikahaldarar Secret Solstice hafi staðið í skuld við 
Reykjavíkurborg en að nýjir tónleikaaðilar sem nú sjái um tónlistarhátíðina, taki að sér þá 
skuld? Afhverju lendir sú skuld ekki á fyrri aðila sem stóð í skuldum við borgina?


